

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cao điểm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 23/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 04/5/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử (23/5/2021), đây là giai đoạn cao điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Vì vậy, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy và đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng Hiến pháp và pháp luật.

2. Tập trung tuyên truyền về tiêu sử, chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, giúp người dân chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5k của Bộ Y tế.

3. Công tác tuyên truyền bầu cử phải thực hiện đúng theo chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.